

THƯ NGỎ CỦA TRƯỞNG KHOA

PGS, TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Thân chào các bạn!

Bạn có ước mơ trở thành nhà quản trị doanh nghiệp thành công, hãy đến với khoa Quản trị kinh doanh, trường đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Với chương trình đào tạo thiên về thực hành và mối quan hệ gắn bó với các tập đoàn sản xuất, thương mại, các hãng lữ hành, các khách sạn lớn... khoa có khả năng giúp bạn cơ hội thuận lợi để khởi nghiệp.

Đến với khoa chúng tôi, bạn có thể lựa chọn chương trình học phù hợp để thực hiện ước mơ của mình vì có các chuyên ngành đa dạng và nhiều loại hình đào tạo phong phú. Nếu bạn là học sinh trung học bạn có thể theo học chương trình Cử nhân với các chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Marketing, Nhân lực, Du lịch.

Nếu bạn đã tốt nghiệp đại học ngành khác bạn có thể theo học chương trình Cử nhân văn bằng thứ 2 với thời gian 1,5 năm. Ngoài ra còn có các chương trình liên thông từ cao đẳng lên đại học, chương trình đào tạo theo phương thức từ xa, vừa làm vừa học đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi người.

Với 20 giảng viên làm việc toàn thời gian và hơn 150 giảng viên cộng tác là giảng viên các trường đại học trong khu vực, là các nhà quản trị cấp cao, cấp trung ở các doanh nghiệp có quy mô lớn, các tập đoàn đa quốc gia... các phương pháp phân tích tình huống, tham quan doanh nghiệp, thuyết trình, nghe báo cáo kinh nghiệm... đã được áp dụng. Đồng thời các loại hình hoạt động ngoại khóa cũng được tổ chức thường xuyên như các hội trại, các cuộc thi học thuật, các hoạt động của các câu lạc bộ... đã tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng của nhà quản trị.

Vì vậy, hơn 600 sinh viên tốt nghiệp hằng năm đều tìm được việc làm, nhiều sinh viên được các doanh nghiệp tuyển vào làm việc từ năm học thứ 3. Hầu hết đều hội nhập tốt vào môi trường làm việc, một số trong họ đã thành công rất sớm, sau hai năm làm việc đã trở thành nhà quản trị cấp trung ở doanh nghiệp có thương hiệu mạnh.

“Cùng bạn hoạch định tương lai” là mong muốn của nhà trường và của khoa chúng tôi.

“Cùng bạn hoạch định tương lai”